

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - ชื่อสกุล	ตำแหน่ง	ลายเซ็น
๑	นายเสรี หมอนทอง	ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	เสรี หมอนทอง
๒	นายสมพร นวลละออง	รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	สมพร นวลละออง
๓	นายศรชัย เครื่องทิพย์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑	ศรชัย เครื่องทิพย์
๔	นายสำออง สังข์ศิริ	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๓	สำออง สังข์ศิริ
๕	นายธนวัฒน์ มั่งสา	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๔	ธนวัฒน์ มั่งสา
๖	นายสมศักดิ์ ดวงจันทร์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๕	สมศักดิ์ ดวงจันทร์
๗	นายสำรวย เหมือนอ่วม	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๕	สำรวย เหมือนอ่วม
๘	นายสุมล อู่สุวรรณ	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๖	สุมล อู่สุวรรณ
๙	นายการันต์ รอดพัน	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๗	การันต์ รอดพัน
๑๐	นายอุดม นุชนารถ	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๘	อุดม นุชนารถ

ผู้ไม่ได้เข้าประชุม

- นางขุนทอง ช้างบุญมี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑
- นายมนตรี น้อยสัมฤทธิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๖

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - ชื่อสกุล	ตำแหน่ง	ลายเซ็น
๑	นายธวัช ขจรกลิน	เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	ธวัช ขจรกลิน
๒	นายปิยะภัทร พันธุ์ซ้อน	ผู้อำนวยการ รพ.สต. บ้านรางจิก	ปิยะภัทร พันธุ์ซ้อน
๓	น.ส.วราพันธ์ เลิศล้ำ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รักษาการแทน ผู้อำนวยการ รพ.สต. บ้านโป่งแย้	วราพันธ์ เลิศล้ำ
๔	นางสาวธีรนนท์ สังข์ศิริ	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓	ธีรนนท์ สังข์ศิริ
๕	นายทิน พุทธชาติ	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔	ทิน พุทธชาติ
๖	นายบุญเสริม ทับอูน	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๘	บุญเสริม ทับอูน
๗	นายสุเทพ สังข์ศิริ	สารวัตรกำนันตำบลไร่ใหม่พัฒนา	สุเทพ สังข์ศิริ

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น.

เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุม นายธวัช ขจรกลิน เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนาได้กล่าวเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา

เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี

/ประธานสภาองค์การ...

(ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจตุรบุเทียนบูชาพระรัตนตรัย)

๒๕๖๓ วันนี้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ลงชื่อมาประชุมครบองค์ประชุม ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จตุรบุเทียนบูชาพระรัตนตรัยและทำหน้าที่ประธานในการประชุมต่อไปครับ

ประธานสภาฯ เรียนท่านผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนาทุกท่าน วันนี้ (นายเสรี หมอนทอง) เป็นกำหนดนัดประชุมสภาสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้ประกาศกำหนดสมัยประชุมไว้เมื่อการประชุมสมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๓ วันนี้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมาครบองค์ประชุม ผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ และขอดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ - เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ แนะนำพนักงานส่วนตำบลบรรจุแต่งตั้งใหม่ จำนวน ๑ ราย

ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ได้เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบครับ

ปลัดองค์การฯ ปฏิบัติหน้าที่ฯ ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา ได้บรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลเพิ่ม (นายธวัช ขจรกลิ่น) เข้ามาอีก ๑ ตำแหน่ง เพื่อทดแทนอัตราว่างซึ่งเดิมก็คือตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ที่คุณอวยพร แสงศิลา ได้ถือครองตำแหน่งอยู่ก่อนหน้านี้ ก็คงทำหน้าที่ด้านการศึกษา เหมือนที่คุณอวยพรได้เคยปฏิบัติอยู่ บางครั้งผมอาจจะมอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องอื่นๆบ้างเป็นครั้งคราวไปเช่น ช่วงนี้ได้มอบงานให้ดูแลเรื่องงานการระบาดของเชื้อโควิด ๒๐๑๙ ให้ทางคุณฐานิสรา ชมชื่นใจ นักวิชาการศึกษา ได้เป็นผู้แนะนำตัวเองเลยครับ

นักวิชาการศึกษา ชื่อฐานิสรา ชมชื่นใจ พื้นที่เดิมเป็นคนปรานบุรีคะ เข้ามาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน (น.ส.ฐานิสรา ชมชื่นใจ) ส่วนตำบลในตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ยินดีที่ได้เข้ามาร่วมทำงานกับองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา ก็คงจะทำหน้าที่ตามที่ท่านปลัดฯ ได้กล่าวไปแล้ว วันหน้าอาจจะมีบ้างที่คงต้องลงไปในพื้นที่เพื่อพบปะกับท่านสมาชิกฯ ประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้องคะ

ที่ประชุม ทราบและยินดีต้อนรับ

ระเบียบวาระที่ ๒ - เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เลขานุการสภาฯ กล่าวชี้แจงเรื่องการรับรองรายงานการประชุมสภาสามัญสมัยแรก ประจำปี (นายธวัช ขจรกลิ่น) ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ตามเอกสารที่ได้แจกให้ที่ประชุมได้รับทราบล่วงหน้าไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วโดยในชั้นแรกได้แจกให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบล่วงหน้าแล้วตามข้อ ๓๓ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา พ.ศ. ๒๕๔๙ แต่ในกรณีที่จะต้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงถ้อยคำก็ให้กระทำโดยเป็นมติของที่ประชุมสภาฯ ทางคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไม่ทราบว่าจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือไม่ครับ

กรรมการตรวจฯ ไม่มี

(นายสมศักดิ์ ดวงจันทร์)

/ที่ประชุม...

ที่ประชุม

ทราบ

ประธานสภาฯ
(นายเสรี หมอนทอง)

เมื่อที่ประชุมได้รับทราบรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาแล้วและคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมตรวจสอบแล้วไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมแต่อย่างใด ไม่ทราบว่ายังมีสมาชิกท่านใดในที่ประชุม จะขอแก้ไขเพิ่มเติม ในบันทึกรายงานการประชุมหรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นเพิ่มเติมหรือไม่ครับ

ที่ประชุม

ไม่มี

ประธานสภาฯ
(นายเสรี หมอนทอง)

ถ้าไม่มีอะไรเพิ่มเติม ก็ขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ด้วยครับ

มติที่ประชุม

รับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓

- เรื่องเพื่อพิจารณาและลงมติ

๓.๑ ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามระเบียบข้อ ๒๗

ประธานสภาฯ
(นายเสรี หมอนทอง)

ขอให้ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การฯ ได้เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในฐานะผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหาร ซึ่งเป็นผู้เสนอญัตติด้วยครับ

ปลัดองค์การฯ
(นายธวัช ขจรกลิ่น)

ปฏิบัติหน้าที่ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ที่ตั้งจ่ายไว้ในงบดำเนินการนั้นได้มีโครงการตั้งจ่ายใน หมวดค่าใช้สอยวัสดุในลักษณะของโครงการป้องกัน รณรงค์เกี่ยวกับการป้องกันโรคเอาไว้อ่างแล้ว แต่ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ COVID - 19 ก็ถือว่าเป็นอำนาจหน้าที่ของเราในการที่จะช่วยกันยับยั้งควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดมิให้กระจายออกไปมากกว่านี้เท่าที่ศักยภาพของเราจะกระทำได้ ซึ่งในลำดับแรก องค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะพร้าวพัฒนาได้ดำเนินการไปบ้างแล้วบ้างส่วน เช่น ได้มีการจัดทำหน้ากากผ้าสำหรับแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่ซึ่งเป็นงบประมาณของกรมส่งเสริม และครั้งถัดมาได้ใช้งบประมาณ สป.สช. ทำงานด้านการป้องกัน ควบคุม ยับยั้งการแพร่ระบาดด้วยการจัดซื้อจัดหา วัสดุ/อุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเทอร์โมสแกน น้ำยา หน้ากากผ้า ถุงมือยาง รองเท้า ชุดป้องกัน ฯลฯ ซึ่งพยายามที่จะกั้นงบประมาณของเราเองไว้ใช้จ่ายในกรณีเกิดวิกฤติมากกว่านี้ เนื่องจากวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ตั้งจ่ายไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณก็ไม่ได้มากนัก และเราก็ไม่อาจทราบได้ว่าในอีกครึ่งปีข้างหน้าเรายังมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายอะไรเพิ่มบ้าง จึงจำเป็นที่จะต้องโอนงบประมาณเพื่อดำเนินการในส่วนนี้ เพื่อจัดหาเครื่องฟ่นละอองฝอยฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อแต่เนื่องจากการโอนลดเพื่อนำไปตั้งจ่ายในหมวดรายจ่ายเพื่อการลงทุน ตามข้อ ๒๗ ซึ่งเป็นอำนาจของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตามระเบียบวิธีการงบประมาณ จึงเสนอญัตติขออนุมัติโอนต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งรายละเอียดที่จะขอโอนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ได้แจ้งให้ทุกท่านรับทราบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าแล้ว มีดังนี้

โอนเพิ่ม ในรายการจ่าย ๑ รายการ

๑. ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานสาธารณสุข จำนวน ๒๕,๐๐๐ บาท

โรงพยาบาล

คำครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ทางการแพทย์

/๑. เครื่องฟ่นละอองฝอย...

๑. เครื่องพ่นละอองฝอยไฟฟ้า จำนวน ๒๕,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพ่นละอองฝอย ULV ชนิดไฟฟ้า เพื่อใช้ในการฉีดพ่นสารเคมี เช่น น้ำยาฆ่าเชื้อ ยาฆ่าแมลง ฆ่าเชื้อโรคในฟาร์ม ฆ่าเชื้อโรค ในอากาศ กำจัดไวรัส ฯลฯ โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้

๑. เป็นเครื่องพ่นละอองฝอยแบบละเอียด ULV มือถือ แบบไฟฟ้า
 ๒. กำลังมอเตอร์ ๘๐๐ วัตต์ แรงดันไฟฟ้า ๒๒๐ โวลต์
 ๓. มีตัวจับตรงหัวฉีดและมีท่อแบบยืดหยุ่น ช่วยให้พ่นเข้าไปในพื้นที่ซึ่งยากต่อการเข้าถึงได้
 ๔. ถังสารเคมีทำจากวัสดุทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมี ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๖ ลิตร
 ๕. มีตัวควบคุมการไหลแบบปรับได้ สามารถปรับอัตราการไหลและขนาดของหยดละออง
 ๖. อัตราการไหลของสารเคมีไม่น้อยกว่า ๐ - ๒๔ ลิตรต่อชั่วโมง
 ๗. ค่าขนาดละออง (VMD) ๕ - ๕๐ ไมครอน
 ๘. หัวสเปรย์ฉีดพ่นทางยาว
 ๙. เครื่องพ่นมีขนาด ๔๘๐ X ๒๑๕ X ๒๔๕ มิลลิเมตร
 ๑๐. ต้องเป็นเครื่องที่อยู่ในสายการผลิตซึ่งไม่ใช่เครื่องประกอบ ดัดแปลงอย่างใดๆ
 ๑๑. มีการรับประกันคุณภาพสินค้าไม่ต่ำกว่า ๑ ปี
- ซึ่งเป็นรูปแบบรายการและราคาที่สามารถจัดหาได้ตามท้องตลาดโดยทั่วไป

โอนลด ในรายการจ่าย ๑ รายการ

๑. ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานการศึกษา จำนวน ๒๕,๐๐๐ บาท

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

๑. เงินเดือนพนักงาน

จำนวน ๒๕,๐๐๐ บาท

ประธานสภา มีท่านใดจะชักถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ครับ
(นายเสรี หมอนทอง)

ส. อบต. หมู่ ๗ ขอทราบเหตุผลของการโอนเครื่องพ่นละอองฝอยไฟฟ้าครีว่ามีคามจำเป็นอย่างไรใน
(นายการ์นต์ รอดพัน) การจัดซื้อ/จัดหา

ปลัดองค์การฯ ปฏิบัติหน้าที่ ความจำเป็นหลักก็คงอยู่ที่การจัดเตรียมไว้สำหรับงานฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด
(นายธวัช ขจรกลิ่น) ๑๙ และฆ่าเชื้อไวรัสอื่นๆ ในพื้นที่ตำบลเพราะในเบื้องต้นได้ตรวจเช็คแล้วทราบว่า รพ. สต. ทั้ง ๓ แห่งในพื้นที่ ไม่มีเครื่องฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อชนิดนี้ไว้ใช้งานเลย และคาดการณ์ว่าหลังจากสถานการณ์ผ่านไประยะหนึ่งเรามีความจำเป็นที่จะต้องฉีดฆ่าเชื้อทั้งในโรงเรียนซึ่งอยู่ในพื้นที่จำนวน ๕ โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบอีก ๒ ศูนย์ รวมทั้งในอาคารบริเวณวัดภายหลังจากประกอบพิธีฌาปนกิจศพซึ่งมีหมู่คนมารวมตัวกันมากๆ รวมทั้งมีสยิดในพื้นที่ซึ่งจะต้องทำพิธีละหมาดทุกๆ วันศุกร์ ซึ่งนั่นคือการป้องกันและควบคุมที่จะไม่ให้เชื้อกลับมาระบาดได้อีก ซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นมาได้ถ้าประชาชนขาดความตระหนัก เนื่องจากเชื้อชนิดนี้เราไม่อาจทราบได้ว่าไปอยู่ที่ตัวบุคคลใดเพราะมันอาจจะยังไม่แสดงอาการ ณ วันนี้ถ้าเราตรวจสอบจริงๆ อาจจะพบก็ได้ เพราะเชื้อชนิดนี้อาจจะยังคงอยู่ในบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งไม่ได้ถูกกำจัดให้หมดสิ้นไปหรือหายไปไหนแต่อย่างใด

/ส. อบต. หมู่ ๓...

ส. อบต. หมู่ ๓ สอบถามเรื่องราคาทำไมค่อนข้างสูง เพราะเครื่องทัวๆไปที่เกษตรกรใช้ในการฉีดพ่นสาร (นายสำออง สังข์ศิริ) ฆ่าแมลง ราคาท้องตลาดเต็มทีก็ประมาณหมื่นต้นๆ เท่านั้น

ปลัดองค์การฯ ปฏิบัติหน้าที่ฯ อันนั้นเป็นประเภทครุภัณฑ์ทางการเกษตรครับ ซึ่งก็มีหลายราคาตั้งแต่หลักร้อย (นายธวัช ขจรกลิ่น) หลักพันถึงหลักหมื่นเช่นกัน แต่ในเครื่องพ่นละอองฝอยไฟฟ้าที่ขอโอนนี้เป็นครุภัณฑ์ทางการแพทย์โดยตรงและราคาก็มีตั้งแต่หลักหมื่นไปจนถึงหลักแสน เช่นกัน แต่ดูตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ ลักษณะการใช้งานแล้ว ราคานี้น่าจะคุ้มค่าและเหมาะสมที่สุดด้วยเหตุที่เครื่องชนิดนี้สามารถนำไปปรับใช้กับการฉีดพ่นน้ำยาฉีดพ่นยุงในการจัดการใช้เลือดออกซึ่งสามารถไปทดแทนเครื่องพ่นหมอกควันได้ และเครื่องฉีดพ่นชนิดละอองฝอยชนิดนี้ ประสิทธิภาพของการจับเกาะของตัวยาจะดีกว่าชนิดเครื่องพ่นหมอกควัน ที่สำคัญคือไม่ต้องใช้น้ำมันดีเซลเข้ามาเป็นส่วนผสมซึ่งสิ้นเปลืองมาก เหตุผลที่ราคาค่อนข้างแตกต่างจากเครื่องพ่นทางการเกษตรที่ทุกท่านพบเห็นอยู่ทั่วไป ก็เนื่องจากว่าเป็นครุภัณฑ์ทางการแพทย์โดยตรงซึ่งสามารถปรับระดับการฉีดพ่นใช้งานเป็นไมครอนได้ในขณะที่เครื่องพ่นทางการเกษตรไม่มีคุณสมบัติข้อนี้

ที่ประชุม

รับทราบ

ประธานสภาฯ ไม่ทราบท่านสมาชิกฯหรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นเพิ่มเติมบ้าง (นายเสรี หมอนทอง) หรือไม่ครับ

ส. อบต. หมู่ ๑ จริงๆ มีความจำเป็นที่จะต้องใช้และก็ควรที่จะจัดหาไว้ เพราะการเฝ้าระวังการระบาดของ (นายศรชัย เครื่องทิพย์) ของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -19) น่าจะต้องดำเนินการไปจนถึงปีหน้า และเท่าที่ดูจากคุณลักษณะของเครื่องซึ่งสามารถที่สามารถนำไปปรับใช้กับการฆ่าเชื้ออย่างอื่นได้ไม่ว่าจะเป็นใช้เลือดออก ใช้หวัดนก หรือแม้แต่โรคหุ ตา คอ จมูก ปาก ซึ่งมักจะเกิดขึ้นกับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ประธานสภาฯ ถ้าไม่มีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นเพิ่มเติมอีก ผมก็ขอมติที่ประชุมพิจารณาด้วยครับว่า (นายเสรี หมอนทอง) จะอนุมัติให้ผู้บริหารโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตามระเบียบข้อ ๒๙ ตามที่เสนอมาหรือไม่ครับ

มติที่ประชุม

อนุมัติ

ระเบียบวาระที่ ๔ - เรื่องปรึกษาหารืออื่นๆ

ประธานสภาฯ ไม่ทราบสมาชิกฯหรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอหรือนำเข้าปรึกษาหารือ (นายเสรี หมอนทอง) ในที่ประชุมเพิ่มเติมหรือไม่ครับ

ส. อบต. หมู่ที่ ๗ เสนอเพิ่มเติมไปยังผู้บริหารให้ปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลูกรังซอยข้างสะพานของหมู่ ๗ (นายการันต์ รอดพัน) ให้ด้วยครับเพราะพื้นผิวทางค่อนข้างต่ำ น้ำจะท่วมขังช่วงฤดูฝนบ่อยมาก

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๔ ขออนุญาตที่ประชุมเสนอให้ปรับปรุงถนนเส้นบริษัทโตลล์ไทยแลนด์ที่วิ่งจากหมู่ที่ ๔ (นายทิน พุทธชาติ) มาทะเลสาบพริ้ง บ้านทุ่งขามด้วยครับ เพราะเส้นทางนี้เมื่อก่อนบริษัทโตลล์ไทยแลนด์ เขาจะปรับปรุง ซ่อมแซมให้เกือบทุกปี มาในระยะหลังนี้ที่เขาไม่ได้ใช้ประโยชน์ในที่ดินก็ไม่มีการดำเนินการให้อีกเลย ซึ่งชาวบ้านในหมู่ที่ ๔ ก็ยังคงใช้งานกัน ปัจจุบันพื้นผิวทางค่อนข้างจะเป็นหลุมเป็นบ่อซึ่งอาจจะไม่ต้องใช้งบประมาณมากมายนัก เพียงปรับเกลี่ยกลบหลุมไปบ้างก็ยังคงดีกว่าให้เป็นอยู่แบบนั้น

/ปลัดองค์การฯ ...

ปลัดองค์การฯ ปฏิบัติหน้าที่ฯ รับไว้พิจารณาครับแต่คงต้องไปดูงบประมาณประกอบด้วยครับว่า จะดำเนินการได้
 (นายธวัช ขจรกลั่น) แค่นั้น อย่างไร เพราะปีนี้มีค่าใช้จ่ายอื่นที่เพิ่มเข้ามามากมายเหลือเกินและเงินงบประมาณที่ตั้งจ่ายไว้ ๔๐ ล้านนั้น ณ วันนี้จำเป็นต้องเรียนให้ทุกท่านได้ทำความเข้าใจว่า
 ยังไงๆปีนี้น้เงินรายได้คงเข้ามาไม่เต็มตามจำนวนที่ได้ประมาณการไว้แน่นอน ในกรณีของการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
 ลูกจ้างแล้วจะให้กองช่างลงไปดูรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะได้มาหาหาตัวเงินที่สามารถใช้จ่ายออกไปได้

ที่ประชุม

ทราบ

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๘
 (นายบุญเสริม ทับอุ่น) ขออนุญาตสอบถามเรื่องการที่เอกชนเขาจะเอาหินคลุกหรือลูกรังมาใส่ในหลุมบนถนน
 เส้นรางจิก - โป่งแก้ง ไม่ทราบว่าดำเนินการได้หรือไม่ อย่างไร หรือจะต้องขออนุญาต
 ต่อดองค์การบริหารส่วนตำบลหรือไม่ อย่างไร

ปลัดองค์การฯ ปฏิบัติหน้าที่ฯ สามารถดำเนินการได้ครับ ให้ผู้ใหญ่ประสานกับผู้มีความประสงค์และแจ้งกับ ผอ.
 (นายธวัช ขจรกลั่น) กองช่างโดยตรงได้เลยครับ

ส. อบต. หมู่ที่ ๓
 (นายสำออง สังข์ศิริ) เสนอเพิ่มเติมไปยังผู้บริหารเรื่องการติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ในหมู่บ้านหรือ
 ไฟทางก็ดี อยากให้จัดซื้อเป็นชุดแบบเดิมแล้วมอบให้หมู่บ้านเขาไปติดตั้งหรือซ่อมแซม
 ซ่อมแซมเอง เพราะที่ดำเนินการไว้มันมีทั้งระบบเก่าเป็นระบบใหม่

ที่ประชุม

ทราบ

ประธานสภาฯ
 (นายเสรี หมอนทอง) ไม่ทราบว่า สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีอะไรเพิ่มเติมหรือไม่

ที่ประชุม

ไม่มี

ประธานสภาฯ
 (นายเสรี หมอนทอง) เมื่อไม่มีผมก็ขอปิดประชุมและขอขอบคุณทุกท่านที่มาประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ขอ
 ปิดการประชุมครับ

ปิดประชุม

เวลา ๑๒.๓๐ น.

(ลงชื่อ).....ธวัช ขจรกลั่น.....ผู้จตรายงานการประชุม
 (นายธวัช ขจรกลั่น)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....เสรี หมอนทอง.....ผู้ตรวจรายงานการประชุม
 (นายเสรี หมอนทอง)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล